

Specification	Value
Print Speed	
Bar Code Printing	0.3 – 66 m/min (1.0 – 216 ft/min)
Alphanumeric Text	Up to 132 m/min (433 ft/min)
Print Area (Height x Length)	
2351 Model	53 x 2000 mm (2.1 x 78 in)
2361 Model	70 x 2000 mm (2.8 x 78 in)
Printheads	
2351 Model	53 mm (2.1 in) high 180 dpi
2361 Model	70 mm (2.8 in) high 180 dpi
User Interface	CLARiTY™ 5.7 inch color LCD touch-panel
Data Interfaces	RS232, Ethernet, USB memory stick, select ZPL command emulation, Binary and text comms
Leader/Follower Functionality	Up to 4 printers



Q1: Ano ang DoD inkjet printer?

A: nangangahulugan ito ng drop-on-demand,

Sa pamamaraang ito, ang mga patak ng tinta ay inilabas nang isa-isa, sa demand, sa pamamagitan ng isang boltahe signal. Inilabas ang mga patak na bumagsak nang patayo nang walang anumang pagmamanipula ng trajectory. Ang mga komersyal na printheads ay maaaring magkaroon ng sampu sa libu-libong mga nozzle.

Ang dalawang nangungunang teknolohiya para sa pagpilit ng tinta mula sa isang nozzle on demand ay thermal dod at piezoelectric dod. Kasama sa mga karagdagang teknolohiya ang electrospray, acoustic discharge, electrostatic membrane at thermal bimorph.

Q2: Aling mga produkto ang kailangang gamitin DoD Inkjet printer?

A: ginagamit sa malaking ibabaw, at kailangan ang mga malalaking character, tulad ng higit sa 2cm, karaniwang ginagamit sa industriya tulad ng semento, petrochemical planta, bakal board, plasterboard at iba pa.

Q3: Aling uri ng DoD Inkjet printer?

A: Mayroong dalawang uri, ang isa ay handheld, nangangahulugan ito na ang mga printer ay maaaring hawakan ng mga kamay, na ginagamit para sa mga naka-print na produkto ay malaki, at

hindi maaaring ilipat, isa pang linya ng linya ng DoD inkjet printer, na ginagamit sa linya ng produksyon o conveyor, para sa mga kalakal na maaaring ilipat.

Q4: Kung ang iyong printer ay maaaring magamit sa conveyor ng produksyon?

A: Oo, sigurado, ang aming inkjet printer ay maaaring gamitin sa linya ng produksyon o sa conveyor.

Q5: Ilang taon ng oras ng warranty?

A: Karaniwan ay 1 taon, sa loob ng panahong ito magpapadala kami ng ekstrang bahagi sa iyo kung mayroong anumang mga problema sa kanila (maliban sa artipisyal na pinsala).

Q6: Paano ang kalidad?

A: Ang kalidad ng mga produkto ay mahigpit na naka-check at ang bawat makina ay magiging pagsubok upang matiyak na maaari itong mahusay na gumagana bago packaging.

Q7: Ano ang maaari mong gawin para sa amin maliban magbigay ng printer at tinta?

A: Maaari kaming magbigay ng mga teknikal na serbisyo, lifelong service, mga serbisyo ng file, wika, at pagsasanay, at iba pa.

Mga teknikal na serbisyo: Mayroon kaming mga propesyonal na inhinyero na magagamit sa serbisyong makinarya sa ibang bansa, sa sandaling natanggap namin ang iyong pagtatanong tungkol sa kasalanan, tutugon ka namin sa loob ng 24 na oras, at nag-aalok sa iyo ng anumang teknikal na serbisyo tungkol sa makina.

Lifelong Services: Nagbibigay kami ng mga serbisyo sa lifelong para sa lahat ng mga produkto na ibinenta namin, at nagbibigay ng ekstrang bahagi na may mapagkumpetensyang presyo.

Mga Serbisyo ng File: Maaari kaming magbigay ng manu-manong detalye, operating video at iba pang mga file na kailangan mo.

Wika: Mayroon kaming isang propesyonal na koponan sa pagbebenta na mahusay sa Ingles upang matiyak ang zero na mga hadlang sa komunikasyon.

Pagsasanay: Maaari kaming magbigay ng pagsasanay para sa iyong mga guys, maaari mong ipadala ang iyong mga guys sa aming pabrika, kami ay responsable para sa iyong pagsasanay sa kanila.

Q8: Aling materyal ang maaaring i-print?

A: metal, plastic, papel, salamin, kahoy, bato, atbp.

Q9: Aling nilalaman ng iyong printer ay maaaring i-print?

A: Lattice, logo, entidad, titik, numero, petsa ng pag-expire, petsa ng produksyon, batch code atbp.

Q10: Ano ang pinakamaliit at pinakamataas na taas ng nilalaman ng iyong printer print?

A: 7dots: 10mm-24mm.

16dots: 10-60mm.

32dots: 10-126mm.

Ang minimum ay 10mm, at ang maximum ay 126mm.

Ayon sa iyong laki ng pag-print, at piliin ang iba't ibang taas ng printer.

Q11: Aling kulay ng tinta ng printer ang maaari naming piliin?

A: itim, puti, pula, asul na kulay.

Q12: Anong impormasyon ang kailangan kong ibigay sa iyo, upang piliin ang naaangkop na printer?

A: Upang makapagbigay sa iyo ng magandang solusyon tungkol sa mga printer, mangyaring magbigay sa amin ng impormasyon sa ibaba:

1). Mga produkto para sa pag-print

2). Nilalaman para sa pag-print, tulad ng kung kailangan ang logo ng pag-print.

3). I-print ang mga linya para sa pag-print

4). Kung may kahilingan sa bilis ng produksyon?

Q12: Ano ang malakas na punto ng iyong mga produkto?

A: 1) ay may function na auto-wash upang hindi i-block ang system.

2) magkaroon ng isang tuloy-tuloy na pag-andar ng pag-play, ang makina ay awtomatikong lumipat sa susunod na pagkatapos ng pag-print ng isang mensahe

- 3) Lithium baterya, ay maaaring gamitin para sa higit sa 24 oras para sa handheld uri ng printer o gamitin ang wire upang plug sa jack.
- 4) Machine gamit ang gas-liquid na paraan ng paghihiwalay upang matiyak ang matatag na makina
- 5) ay may interface ng Ingles, at paggamit ng hindi kinakalawang na asero materyal upang matiyak ang kalidad.

Q13: Paano ipadala ito?

A: Nagbibigay kami ng express, air shipping at sea shipping ayon sa dami ng order o paggamit ng iyong forwarder. Ibibigay namin ang pinakamahusay na angkop at pangkabuhayan na pagpapadala para sa iyo upang pumili.

Q14: Paano maglagay ng order?

A: Maaari kang maglagay ng isang order sa katiyakan ng kalakalan o direktang lugar sa amin.

Q15: Paano makipag-ugnay sa amin?

A: Maaari kang mag-email sa amin (sales@cheef.cn), WeChat / WhatsApp / Tel.: + 86-181-6857-5767 o ipadala sa amin ang pagtatanong sa ibaba.